

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

### KCC – คาดเป้าถึงกำไรร (หุ้นห้อง V.)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...** กล่าวถึงอีกซีกตัวก็แล้วกัน ไหนๆ ก็เป็น 1 ใน 3 ที่เคยว่าเป็นนัยๆ

ให้จับตามมองไว้ แบบว่า ถ้าอยากลุ้นหุ้นเด็ดๆ มองเกมยาวๆ ก็มีอยู่ 3 ตัว ซึ่ง หนึ่งในนั้น ก็ KCC นี่แหละ เอาแค่นี้ เหนือเมฆก็กลัวๆ แล้วละนะ จะบรรยายอะไรมาความไปก็ไม่ได้... เหมือนอย่างครอบครัว BANPU ที่เล่าเรื่องราว เผ่าติดตามมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว เพราะเรื่องของเกมอะไรต่างๆ นานา นั้น มันเกินจะบรรยายได้... เอาเป็นว่า ที่เอามาเข้าบาดตาเซียนในวันนี้ ก็คือลองๆ มาคาดเป้าหมาย ในการจะเข้าถึงกำไรรก็แล้วกันนะ ส่วนที่วงเล็บไว้ว่า หุ้นห้อง V. นั้น จะหมายถึงเป็นหุ้นที่ต้องมีตั้งคัจจริงๆ นั่นแหละ ถึงจะเล่นได้ เป็นแค่การเปรียบเทียบหุ้นที่ต้องซื้อในบัญชีเงินสดเท่านั้น หรือ ว่าต้องจ่ายเต็มนั่นเอง ก็เลยเรียกว่า หุ้นห้อง V. ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ส่วนท่านใดจะเอาไปโยงเป็นหุ้น VIP. จริงจิงอย่างไร ก็แล้วแต่ข้อมูลของแต่ละท่าน... กลับมาที่ SET Index กันนิดหน่อยก็แล้วกันนะครั้น ออกอาการแกว่งๆ มีขึ้นเหมือนจะให้ลู่แล้วสุดท้าย ก็ตกลงมาต่ำๆ อย่างใจหาย หลายๆ ท่านก็เลยไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่ ครั้นจะไปมองต่างชาติว่าเล่นยังไก็ไมแนใจอีก เดี่ยวมีซื้อ เดี่ยวมาขาย ยิ่งในวันที่ซื้อหนักๆ จะสวนทางกับค่าเงินบาทอย่างบอกไม่ถูกเสียด้วย ทั้งหมดนี้ ถ้าวางตามปัจจัยทางเทคนิค และเหตุผลในเรื่องการแกว่งตัว เหนือเมฆก็ได้กล่าวไว้ใน LIVE แล้ว โดยเล่นด้วยเครื่องมือ SMA25days นะ ลองๆ ไปตามดูย้อนหลังกันได้ก็ หรือ ถ้าจะติดตาม LIVE กันไว้ เหนือเมฆก็จะกล่าวไว้ทุกวันนั้นแหละ... อย่างสัปดาห์นี้ ระบุที่ 1610 อีกทีนะ ถ้าต่ำกว่า แวร้ายๆ จะยิ่งมีมาก

**ดูตามเกม...** จริงๆ แล้ว เกมแบบนี้ ก็นั่งอ่านตั้งแต่ขึ้นมาสักระยะ แล้วมาแกว่งๆ ออกข้าง

เหมือนจะเอาying ไปทางไหน เก็บๆ หรือ แอบบๆ ขาย ก็อาจจะยังยากในตอนนั้น แต่พอเทคนิคเฉลย ก็พอรู้

**แนวรับ** : ... 11.00-10.60 โดย ต่ำกว่า 10.00 อาจไม่สวย

**เป้าหมาย** : ... 13.0 และ 14.0 หรือ ยาวๆ คาดหวังได้ที่ 19.0

Price Chart...(KCC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น KCC...** จะเรียกว่า พอเห็น New High เราก็จะได้รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวก เรียกว่าเป็น Pattern ต่อเนื่องนั่นเอง และจะเป็นไปได้ ที่การขึ้นในระลอกใหม่ ก็อาจจะจะมีระยะทางพอๆ กันกับการขึ้นในระลอกที่ผ่านมา หรือ น่าจะทดสอบแถวๆ ราคา 14 +/- ได้ หรือ อย่างน้อยๆ ก็น่าจะขึ้นไปแกว่งๆ ในระดับราคา 13.0-14.0 แล้วดูอีกทีว่าจะมี Pattern อะไรออกมาอีกหรือเปล่า หรือ ไม่น่า ถ้าจะเล่นกันตามรูปแบบสัดส่วนการแกว่งตัว ถ้าจะเอาขึ้นแบบสุดๆ เลย ก็อาจจะคาดหวังได้ถึงระดับ 19.0 หรือ อาจมี 20.0 แต่ระหว่างทาง อาจจะสัฟๆ หรือ แกว่งๆ ก็ได้เช่นกัน (ถ้าจะไม่มีรูปแบบพักตัวอะไรเลย ก็ไม่ผิดนะ)